

ด่วนที่สุด



ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๘๐๘๙

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒

ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๘๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๘๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๘๖/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>๑.๑) ขอให้อำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน ในช่วงสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีแคมเปญใจให้ฉีดวัคซีน คือ มีการจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ ๒ เข็ม และเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนเข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๓ ได้</p> <p>๑.๒) สร้างความเข้าใจและแรงจูงใจในการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังปฏิเสธการฉีดวัคซีน ขอมอบหมายให้อำเภอและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เชียงใหม่ เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์โดยสร้าง Story สื่อให้เห็นถึงประโยชน์หรือผลดีของวัคซีนอย่างมีเหตุและผล เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และยอมเข้ารับการฉีดวัคซีน</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p>
๒	<p>รับทราบ แผนปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ Red Zone เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และการควบคุมการแพร่ระบาดในเขตตลาดเมืองใหม่ในระยะต่อไป เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และจัดระเบียบการค้าขายในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ โดยให้เทศบาลนครเชียงใหม่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</p>
๓	<p>ด้วยสภากาชาดไทยจะจัดสรรวัคซีน Moderna รอบที่ ๒ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เห็นชอบให้คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิจารณาประเด็นการบริหารจัดการจุดฉีดวัคซีน Moderna ให้เพียงพอ และกำหนดแนวทางการจัดสรรวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตามที่สภากาชาดไทยเห็นชอบ</p>	<p>คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>
๔	<p>แผนการปิดโรงพยาบาลสนาม</p> <p>๔.๑) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่มีทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับเพื่อเป็นการคืนพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจให้สามารถดำเนินการทางเศรษฐกิจได้ จึงกำหนดแผนการเพื่อรองรับผู้ป่วยหลังปิดโรงพยาบาลสนาม ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ปิด Cohort ward โรงพยาบาลสันกำแพง ระยะที่ ๒ ปิด ICU โรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และระยะที่ ๓ ปิดโรงพยาบาลสนามสีเหลือง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โดยตามแผนการจะปิดโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และส่งคืนพื้นที่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อ</p>	<p>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	จังหวัดเชียงใหม่ จึงเห็นชอบแผนการเพื่อรองรับผู้ป่วยหลังปิดโรงพยาบาลสนามตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เสนอ	
	๔.๒) มอบหมายให้ตำรวจ ทหาร พลเรือน ภายใต้ กอ.รมน.จว.เชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ สถานที่โรงพยาบาลสนาม เพื่อส่งคืนพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ให้เรียบร้อย	รอง ผอ.รมน.จว. เชียงใหม่ (ท)
	๔.๓) มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สื่อสารประชาสัมพันธ์แผนการปิดโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นนิมิตหมายที่ดีและเป็นเรื่องราวในเชิงบวก ถือเป็น การสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าทางจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี	ประชาสัมพันธ์จังหวัด เชียงใหม่
๕	๕.๑) ตามที่คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site จำนวน ๗๖ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำแนกได้ ๓ กลุ่ม ดังนี้ (๑) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนน้อยกว่า ๑๐๐ คน จำนวน ๑๔ แห่ง (๒) สถานศึกษาที่มีความจำเป็นต้องเปิดเรียนในรูปแบบปกติเฉพาะระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ ปวช.๓ และ ปวส. ๒ จำนวน ๕๙ แห่ง (๓) สถานศึกษาแบบพักนอน จำนวน ๓ แห่ง ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงเห็นชอบให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention ให้นักเรียนถือปฏิบัติ และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบติดตามและกำกับดูแล พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องด้วย	ศึกษาธิการจังหวัด เชียงใหม่
	๕.๒) การขอรับการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณสถานศึกษาเห็นชอบในหลักการ โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือเสนอขอรับการสนับสนุนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้พิจารณาจัดหาให้ตามระเบียบหลักเกณฑ์ต่อไป	๑. ศึกษาธิการจังหวัด เชียงใหม่ ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๖	การผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ๖.๑) มอบหมายให้คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิจารณากำหนดกรอบแนวทางในการผ่อนคลายให้สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยองค์กร (Covid Free Setting) ให้ชัดเจน และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๖.๒) เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้เข้าใจขั้นตอนและรูปแบบการประเมินตนเองในระบบมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) แบบออนไลน์ สำหรับร้านอาหาร เพื่อจะได้มีความพร้อมสำหรับการเปิดบริการให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร	๑. คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๒. คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	๖.๓) มอบหมายให้ตำรวจ ทหาร พลเรือน ภายใต้ กอ.รมน.จว.เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการสุ่มตรวจร้านอาหาร ที่ผ่านการประเมินตนเองในระบบมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) แบบออนไลน์	๓. รอง ผอ.รมน.จว. เชียงใหม่ (ท)
๗	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาล นครเชียงใหม่ ในการดูแล ควบคุม Community Isolation ณ โรงแรม สยามกีฬา เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยได้จัดทำโครงการเพื่อรับการสนับสนุนค่าตอบแทน ในการปฏิบัติงานจากงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนั้น เพื่อให้การ ปฏิบัติงานไปเป็นตัวอย่างต่อเนื่อง จึงอนุมัติในหลักการให้สามารถเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อไป จนกว่าภารกิจ จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
 ครั้งที่ ๑๘๖/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔